

ตัวชี้วัด	2.9.1 จำนวนบุคลากรที่มีศักยภาพด้านการวิจัยเป็นมืออาชีพตามความเชี่ยวชาญ	ผลการดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าภาพ	สถาบันวิจัยและพัฒนา	รอบ 6 เดือน

ผู้รับผิดชอบ นายฉัตรไชย ดิษฐเจริญ โทร. 1342

ลำดับ	หน่วยงาน	เป้าหมาย	จำนวนบุคลากรที่มีศักยภาพด้านการวิจัย	คะแนนตัวชี้วัด	การบรรลุเป้าหมาย	ผลประเมินตนเองของหน่วยงาน	เหตุผลที่ยังไม่ตรงกับผลประเมินตนเองของหน่วยงาน
1	2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	N/A	1.0000	ไม่บรรลุเป้าหมาย	1	ยื่นข้อร้องเรียนหน่วยงานเจ้าภาพ เนื่องจากผลการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามเกณฑ์
2	5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1	N/A	1.0000	ไม่บรรลุเป้าหมาย	N/A	ยื่นข้อร้องเรียนตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
3	6) คณะศิลปกรรมศาสตร์	1	1	5.0000	บรรลุเป้าหมาย	N/A	ยื่นข้อร้องเรียนหน่วยงานเจ้าภาพ
4	10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	1	N/A	1.0000	ไม่บรรลุเป้าหมาย	N/A	ยื่นข้อร้องเรียนตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
รวม		4	1	2.0000	ไม่บรรลุเป้าหมาย		

หน่วยงาน  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
				1

มหาวิทยาลัย  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
	1	2	3	4

ปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงานของตัวชี้วัด	ความเชี่ยวชาญของบุคลากรควรสอดคล้องกับโครงการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน หากมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ ควรแก้ไขจากใจวิทยวิจัยในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง	ควรมีการประเมินศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อสามารถพัฒนาทักษะด้านวิจัยให้ตรงตามศักยภาพของบุคลากรนั้นๆ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>นโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยเป็นมืออาชีพตามความเชี่ยวชาญ</li> <li>บุคลากรมีความรู้ความสามารถที่จะผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาตนเอง และมีเครือข่ายการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก</li> <li>งบประมาณในการสนับสนุนวิจัยให้แก่บุคลากร</li> <li>มีการบริหารจัดการด้านการวิจัยที่มีระบบและคล่องตัว ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นขอรับทุน การติดตามความก้าวหน้า และการรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยจนถึงสิ้นสุดโครงการ</li> </ol>

ตัวชี้วัดระดับเจ้าภาพ	2.9.1 (S) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแนวทางตามตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คะแนน	การบรรลุเป้าหมาย
	จำนวนบุคลากรที่มีศักยภาพด้านการวิจัยเป็นมืออาชีพตามความเชี่ยวชาญ	2	2.0000	ไม่บรรลุเป้าหมาย

